

## SAPPE - บรรยากาศ เริ่มร้อน

Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn Badta.seiyn

### ที่มา ในวสีจั่วหัว...

รวมไปถึง อากาศในช่วงนี้ด้วยก็ได้นะ ช่างร้อนเสียจริงๆ เลย อาจจะต้องดื่มน้ำกันเยอะๆ หน่อยนะครั้น เพื่อให้สภาพร่างกายปรับตัวเข้ากับอากาศได้ ป้องกันการเกิดอาการเฉียบพลัน... แต่ถ้าจะเอาบรรยากาศโดยรวมๆ นั้น ก็ถือว่าเริ่มร้อนแรงในหลายๆ ประเด็นเหมือนกัน ไม่ว่าจะเป็นบรรยากาศการเมือง ก็ถือว่าเริ่มอย่างเป็นทางการแล้ว ใครเบอร์อะไร พรรคไหนเบอร์ไหน จากนี้ไปเราๆ ท่านๆ ก็จะเห็นการต่อสู้กันอย่างร้อนแรง ซึ่งอาจจะต่างไปจากครั้งไหนๆ ที่ผ่านมาก็ได้... ส่วนในภาพที่ใหญ่ๆ ขึ้นไปหน่อย ทิศทางของราคาน้ำมันในตลาดโลก ที่อาจจะเริ่มนำกั่วงลว่า อาจจะเริ่มราคาที่สูงขึ้นอีกหรือไม่อย่างไรก็ต้องตามกันดูๆ และถ้าสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจริง นั่นก็อาจจะเป็นตัวก่อให้เกิดภาพของเงินเฟ้อที่อาจจะกลับมามีอีกได้ แล้วจะอะไรต่อไปล่ะ แนวโน้มอัตราดอกเบี้ยขาขึ้น ก็ยังคงหลอนระบบเศรษฐกิจต่อไปอย่าลืมนะครั้นว่า การขึ้นดอกเบี้ย ที่ไม่ได้มาจาก demand push นั้น มันอันตรายในภาวะเศรษฐกิจ ที่ยังไม่แข็งแรงจริงๆ เพราะมันจะพังตั้งแต่รายย่อยๆ ที่สายป่านสั้นๆ แล้วก็พาให้ใหญ่ๆ พังตามลงมาได้... ไข่หรือไข่ไก่ แม้จะยังไม่ยืนยันว่า ธนาการใหญ่ๆ ระดับโลกที่ล้ม และมีแนวโน้มจะต้องวิกฤตกันต่อไปในอนาคตนั้น อาจจะมีส่วนที่มาจาก แนวโน้มดอกเบี้ยขาขึ้น ที่ต้องการสกัดเงินเฟ้อ ซึ่งเงินเฟ้อไม่ได้มาจาก demand push แต่มาจาก cost push เสียมากกว่า... เอาเถอะ อย่าเอ๋ยให้มากไปกว่านี้เลย เพราะเหนือเมฆก็ไม่ได้แก่งเรื่องนี้ แต่เอาเรื่องที่เหนือเมฆถนัด ก็บอกไว้ก่อนหน้าแล้ว SET Index มีเงื่อนไขอะไรอยู่ตรงไหน ถ้าแยกก็แยก

### ดูตามเกม...

บรรยากาศของตลาด ยังไม่อาจจะไว้วางใจได้มากนัก เรียกว่า แนวโน้มเริ่มจะเข้าสู่การปรับฐานระยะสั้นแล้วก็ได้ หรือ ถ้าจะปรับฐานใหญ่ๆ ก็อาจจะหาหุ้น ที่เส้นทางขึ้นยากหน่อยล่ะ

แนวรับ : ... 60.0-58.0 และ ยืน 58.0 **ไม่ได้ ก็ต้องยอม**

เป้าหมาย : ... 64.0-65.0 เป็นกรอบของแนวโน้มระยะสั้น

Price Chart...(SAPPE)



ความเห็น ... จากสัญญาณทางเทคนิค

กราฟราคาหุ้น SAPPE... จะว่าไปแล้ว ถ้าเราเฝ้าตามมาก่อนหน้านี้ ก็น่าจะได้อะไรที่ต่ำกว่านี้ หรือ คงจะมีหุ้นที่ราคาต่ำกว่านี้มาก่อนแล้วละ เอาแค่เรื่องของเส้น SMA25days อย่างเดียว ที่เหนือเมฆเคยกล่าวแล้วว่า เล่นตามสัญญาณแนวโน้ม ยังไงก็น่าจะไมยาก หรือจะเอาเส้น 3 เซียน เข้าไปเกี่ยวข้องด้วย ก็จะได้แนวโน้มที่น่าสนใจ... แต่เอาเถอะ ผ่านมาแล้ว และในตอนี้ เราจะเห็นการผ่านแนวต้านระยะสั้นมาได้ ก็คงต้องบอกว่า ถ้าจะเล่นก็ทำแบบตามน้ำ ก็ยังคงพอทำได้ แต่ก็อาจจะต้องหวังขายในกรอบแนวโน้มระยะสั้นไปก่อนด้วย โดยจะมีแนวต้านที่ระดับพื้นที่ 64.0-65.0 แต่ทั้งหมดที่กล่าวมานี้ ต้องไม่พลิกลงมาต่ำกว่า 58.0 ก่อนด้วย